



อบต. นายางกลด  
 เลขที่รับแจ้งคดี ๐๖๒๗  
 วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๗  
 เวลา ๑๐.๕๕

ที่ ขย ๐๐๒๓.๖๖๐๐๖๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ และสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ด้วยจังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ได้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระดับจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุน ขับเคลื่อน การเสริมสร้างความเข้มแข็ง “พลเมืองคุณภาพ” และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนและขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินกิจกรรม “โครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” และ “โครงการหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียง” ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่และส่งเสริมให้ “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยของหมู่บ้านและตำบล

เพื่อให้เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและหน่วยงานเครือข่ายให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชาธิปไตยและบูรณาการความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนาประชาชนเป็น “พลเมืองคุณภาพ” สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ดำเนิน “โครงการพลเมืองคุณภาพดีวิถีประชาธิปไตย” รายละเอียดตามแผนงานโครงการฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อพิจารณาดำเนินการด้วย



(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม)  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน  
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต./

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
 กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
 โทร./โทรสาร ๐-๔๔๘๒-๒๒๐๓

นายบุญชูรักษ์ ล้ำโค

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอ้อ ศรีสุวรรณ

(นางอ้อ ศรีสุวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลด รักษาการแทน  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลด

แบบสรุปโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการสร้างพลเมืองคุณภาพ

(หน่วยงาน) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	หมายเหตุ
โครงการพลเมืองคุณภาพดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินการทั่ว พฤตศิกายน ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗</p> <p>เทศบาลเมืองชัยภูมิ จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ดำเนินการทั่ว มกราคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๘</p> <p>เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการพัฒนาพลเมืองตาม โครงการชุมชนพลเมืองคุณภาพดีวิถีประชาธิปไตย ดำเนินการทั่ว มีนาคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘</p>	<p>สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และผู้แทนกลุ่มภาค ประชาชน เป้าหมาย ๓๕๐ คน</p> <p>สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และผู้แทนกลุ่มภาค ประชาชน เป้าหมาย ๓๐๐ คน</p> <p>จำนวน ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนชุมชน</p>	<p>ครบวาระ ๑๙ ธ.ค.๖๗</p> <p>ครบวาระ ๒๗ มี.ค.๖๘</p>

<p>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>เทศบาลตำบลพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินการทั้ง มกราคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๘</p>	<p>สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้แทนกลุ่มภาคประชาชน ผู้แทนสภา เยาวชนตำบล เป้าหมาย ๒๐๐ คน</p>	<p>ครบวาระ ๒๗ มี.ค.๖๘</p>
<p>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>เทศบาลตำบล พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓๕ แห่ง ดำเนินการพัฒนาพลเมืองตาม โครงการหมู่บ้านพลเมืองคุณภาพชีวิตประชาธิปไตย ดำเนินการทั้ง มีนาคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๘</p>	<p>จำนวน ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนหมู่บ้าน/ ชุมชน</p>	<p>ครบวาระ ๑๐ พ.ย.๖๘</p>
<p>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>องค์การบริหารตำบลพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐๖ แห่ง จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินการทั้ง ตุลาคม ๒๕๖๘ - พฤศจิกายน ๒๕๖๘</p>	<p>สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้แทนกลุ่มภาคประชาชน ผู้แทนสภา เยาวชนตำบล เป้าหมาย ๒๐๐ คน</p>	<p>ครบวาระ ๑๐ พ.ย.๖๘</p>
<p>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบล พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐๖ แห่ง ดำเนินการพัฒนาพลเมืองตาม โครงการหมู่บ้านพลเมืองคุณภาพชีวิตประชาธิปไตย ดำเนินการทั้ง พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - ธันวาคม ๒๕๖๘</p>	<p>จำนวน ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนหมู่บ้าน/ ชุมชน</p>	<p>ครบวาระ ๑๐ พ.ย.๖๘</p>

  
(นายธีระชัย แสนภูวา)  
นายก อบจ.ชัยภูมิ



## บันทึกข้อตกลง

ว่าด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระดับจังหวัดชัยภูมิ  
สนับสนุน ขับเคลื่อน การเสริมสร้างความเป็น “พลเมืองคุณภาพ”  
และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือระดับจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ “คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ การเลือกตั้งและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ” ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ ความมั่นคงและแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการเมือง มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้พรรคการเมืองและนักการเมืองยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก รวมถึงให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อสร้าง “พลเมืองคุณภาพ”

คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และกิจกรรมการให้การศึกษาเพื่อสร้าง “พลเมืองคุณภาพ” มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด “การเลือกตั้งคุณภาพ โดย พลเมืองคุณภาพ” และเห็นว่าหัวใจสำคัญ ในการสร้างพลเมืองคุณภาพนั้นอยู่ที่การสร้างต้นน้ำให้ใสสะอาดด้วยการสร้างพลเมืองคุณภาพ ที่สามารถเข้ามา มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีคุณภาพ จึงได้ผลักดันให้รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เห็นชอบให้เป็น “วาระแห่งชาติ” และให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจดังกล่าว โดยกำหนด เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน การดำเนินงานอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการขับเคลื่อนการให้การศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักการดังกล่าวมาโดยลำดับอย่างต่อเนื่อง เน้นการดำเนินงานเชิงคุณภาพไม่ใช่เฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้ง เท่านั้น ด้วยการบูรณาการความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง ๕ กระทรวง ได้แก่

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำหลักสูตร สื่อ องค์ความรู้การสร้างพลเมืองคุณภาพ และกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างวิทยากรหลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” และวิทยากรขยายผล ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รวมถึงการบูรณาการในส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด มีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และกิจกรรมการให้การศึกษาเพื่อสร้าง “พลเมืองคุณภาพ” ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและได้ร่วมกันดำเนินการดังนี้

๑) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ขึ้นในทุกตำบล ด้วยความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนและสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ การพัฒนาการเมืองการปกครองและการส่งเสริมการเมืองของประชาชน โดยมีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจากตัวแทนของกระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องทั้ง ๕ กระทรวง ตัวแทนภาคประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำสตรี ผู้สูงอายุ (ปราชญ์ชาวบ้าน) และมีครู กศน. ตำบล เป็นกรรมการและเลขานุการ ภายใต้ความร่วมมือนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ (หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย) ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยากรกระบวนการ และวิทยากรขยายผลสู่ชุมชนได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิ สอดแทรกความรู้ในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของหน่วยงานเครือข่าย โดยมีสาระสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

๒) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา ด้วยความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมในการเลือกตั้งทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

๓) ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยบรรจุหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในคู่มือให้นักศึกษาวิชาทหาร (รต.) เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน รต.จิตอาสา ในการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสนับสนุนกิจกรรมในการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น

๔) ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีเครือข่าย “ดีใจประชาธิปไตย” และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน รมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

๕) ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรม “หมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” และ “โครงการหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียง” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนทุกครัวเรือนมีวิถีการดำเนินชีวิตตามแนวทางวิถีประชาธิปไตย โดยมีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นกลไกสำคัญในการประสานการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการประจำปีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย

เพื่อเป็นการผลักดันการปลูกฝังและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และสร้าง “พลเมืองคุณภาพ” ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ๗ หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จึงได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

#### ๑. ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ

๑.๑ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ บูรณาการและสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ๗ หน่วยงาน และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ตามบันทึกข้อตกลงหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระดับจังหวัดชัยภูมิ

๑.๒ สนับสนุนการดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการประสานงาน ติดตาม สนับสนุน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชาธิปไตย รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย หรือบูรณาการแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

๑.๓ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรม “หมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” และ “โครงการหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียง” โดยมีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นกลไกประสานงานดำเนินการตามแผนงาน โครงการประจำปีร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย

๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

๑.๕ จัดทำการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินจากผลงานที่ทำร่วมกับองค์กรเครือข่าย พร้อมจัดประกวดผลงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น และมอบรางวัลในงานมหกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน

#### ๒. ความร่วมมือของที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ

๒.๑ มอบหมายให้นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด บูรณาการและสนับสนุนการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ๗ หน่วยงาน และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ตามบันทึกข้อตกลงหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระดับจังหวัดชัยภูมิ

๒.๒ มอบหมายให้นายอำเภอ สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โดยให้กรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและอาสาสมัครพัฒนาการเมือง ในพื้นที่

๒.๓ ให้กรรมการหมู่บ้านวางแผนงาน/โครงการประจำปี โดยให้มีกิจกรรม “โครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” และ “โครงการหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียง” ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานร่วมกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้าน

๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและเป็นคณะกรรมการร่วมกันตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ดำเนินการในพื้นที่

๒.๕ กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปีของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน โดยให้นำผลงานที่ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ๗ หน่วยงาน หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นตัวชี้วัดผลงานด้วย

### ๓. ความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

๓.๑ มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด บุคลากรและสนับสนุนการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ๗ หน่วยงาน และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน ตามบันทึกข้อตกลงหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระดับจังหวัดชัยภูมิ

๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ พิจารณาบรรจุแผนงาน/โครงการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงพิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงาน โครงการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุน และความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินกิจกรรม “โครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” และ “โครงการหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียง” ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่และส่งเสริมให้ “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยของหมู่บ้านและตำบล

๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และเป็นคณะกรรมการร่วมกันตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดำเนินการในพื้นที่

### ๔. ความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

๔.๑ มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด บุคลากรและสนับสนุนการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ๗ หน่วยงาน และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน ตามบันทึกข้อตกลงหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระดับจังหวัดชัยภูมิ

๔.๒ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โดยการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมเป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และอาสาสมัครพัฒนาการเมืองในพื้นที่

๔.๓ ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) วางแผนงานโครงการประจำปี ร่วมกับแผนงานกิจกรรม “โครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” และ “โครงการหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียง” ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่และส่งเสริมให้ “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยของหมู่บ้านและตำบล

๔.๔ สนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และเป็นคณะกรรมการร่วมกันตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดำเนินการในพื้นที่ และมีการสอดแทรกความรู้ในหลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” ในการประชุมหรือการอบรม สัมมนา ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกระดับ

๔.๕ กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ประจำปี หรือเรียกชื่ออย่างอื่น โดยนำผลงานที่ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานภาคเครือข่าย ๗ หน่วยงาน หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เป็นตัวชี้วัด ผลงานด้วย

#### ๕. ความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ

๕.๑ มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด บูรณาการและสนับสนุนการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ๗ หน่วยงาน และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน ตามบันทึกข้อตกลงหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระดับจังหวัดชัยภูมิ

๕.๒ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โดยการให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ/สาขาสมาคม สมาคมผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย/ชมรมผู้สูงอายุ/คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ร่วมเป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและอาสาสมัครพัฒนาการเมืองในพื้นที่

๕.๓ ส่งเสริมความร่วมมือให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญ ด้านผู้สูงอายุ/สาขาสมาคมสมาคมนักผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย/ชมรมผู้สูงอายุ/คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)/เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ร่วมวางแผนงานโครงการประจำปี ร่วมกับแผนงานกิจกรรม “โครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” และ “โครงการหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียง” ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่ และส่งเสริมให้ “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยของหมู่บ้านและตำบล

๕.๔ สนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ/สาขาสมาคมสมาคมนักผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย/ชมรมผู้สูงอายุ/คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)/เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และเป็นคณะทำงานบูรณาการร่วมกัน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดำเนินการ ในพื้นที่และมีการสอดแทรกความรู้ในหลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” ในการประชุมหรือการอบรม สัมมนา ของอาสาสมัครทุกระดับ

๕.๕ กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ/สาขาสมาคมสมาคมนักผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย/ชมรมผู้สูงอายุ/คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)/เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ดีเด่น ประจำปี หรือเรียกชื่ออย่างอื่น โดยนำผลงานที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานภาคเครือข่าย ๗ หน่วยงาน หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นตัวชี้วัดผลงานด้วย

#### ๖. ความร่วมมือของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

๖.๑ มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด บูรณาการและสนับสนุนการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ๗ หน่วยงาน และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตลอดจนกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน ตามบันทึกข้อตกลงหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระดับจังหวัดชัยภูมิ

๖.๒ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โดยการให้อาสาสมัครนักจัดรายการวิทยุชุมชน ชมรมผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด อาสาสมัครผู้สื่อข่าวประจำตำบล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อป.มช. สโมสรคนสื่อ ผู้ให้บริการสื่อที่เป็นเครือข่ายสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและอาสาสมัครพัฒนาการเมือง ในพื้นที่



๖.๓ ส่งเสริมความร่วมมือให้ผู้อำนวยการสถานีวิจัย นักจัดรายการวิทยุชุมชน ชมรมผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด อาสาสมัครผู้สื่อข่าวประจำตำบล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อ.ป.ม.ช. สโมสรคนสื่อ ผู้ให้บริการสื่อที่เป็นเครือข่ายสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ร่วมวางแผนงานโครงการประจำปี ร่วมกับแผนงานกิจกรรม “โครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” และ “โครงการหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียง” ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่ และส่งเสริมให้ “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยของหมู่บ้านและตำบล

๖.๔ ส่งเสริมความร่วมมือให้ผู้อำนวยการสถานีวิจัย นักจัดรายการวิทยุชุมชน ชมรมผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด อาสาสมัครผู้สื่อข่าวประจำตำบล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อ.ป.ม.ช. สโมสรคนสื่อ ผู้ให้บริการสื่อที่เป็นเครือข่ายสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ร่วมเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ และเป็นคณะทำงานบูรณาการร่วมกันตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดำเนินการในพื้นที่ และมีการสอดแทรกความรู้ในหลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” ในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ทุกกิจกรรม

๖.๕ กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี ของผู้อำนวยการสถานีวิจัย นักจัดรายการวิทยุชุมชน ชมรมผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด อาสาสมัครผู้สื่อข่าวประจำตำบล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรือ อ.ป.ม.ช. สโมสรคนสื่อ ผู้ให้บริการสื่อที่เป็นเครือข่ายสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ หรือเรียกชื่ออย่างอื่นโดยนำผลงานที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานภาคเครือข่าย ๗ หน่วยงาน หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นตัวชี้วัดผลงานด้วย

## ๗. ความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ

๗.๑ มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด บูรณาการและสนับสนุนการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ๗ หน่วยงาน และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ ตำบล หมู่บ้าน ตามบันทึกข้อตกลงหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระดับจังหวัดชัยภูมิ

๗.๒ ส่งเสริมความร่วมมือ ให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมวางแผนงาน โครงการประจำปีร่วมกับแผนงานกิจกรรม “โครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” และ “โครงการหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียง” ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่และส่งเสริมให้ “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยของหมู่บ้านและตำบล

๗.๓ ส่งเสริมความร่วมมือให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ร่วมเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ ร่วมเป็นคณะทำงานบูรณาการร่วมกันตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดำเนินการในพื้นที่ และมีการสอดแทรกความรู้ในหลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” ในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ

๗.๔ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และเผยแพร่การดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่ โดยการให้ ครู กคน ตำบล และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับ ร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และอาสาสมัครพัฒนาการเมืองของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

๗.๕ สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ

๗.๖ กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีของบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ครู กศน.ตำบล และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ หรือเรียกชื่ออย่างอื่น โดยนำผลงานที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานภาคเครือข่าย ๗ หน่วยงาน หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นตัวชี้วัดผลงานด้วย

## ๘. ความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

๘.๑ มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ บูรณาการและสนับสนุนการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ๗ หน่วยงาน และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ตามบันทึกข้อตกลงหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระดับจังหวัดชัยภูมิ

๘.๒ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โดยการให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับร่วมเป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและอาสาสมัครพัฒนาการเมืองในพื้นที่

๘.๓ ส่งเสริมให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ วางแผนงาน/โครงการประจำปีร่วมกับ แผนงานกิจกรรม “โครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” และ “โครงการหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียง” ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่และส่งเสริมให้ “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” เป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยของหมู่บ้านและตำบล

๘.๔ สนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรในหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ รวมทั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ร่วมเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้หลักสูตรพลเมืองคุณภาพและเป็นคณะทำงานบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ๗ หน่วยงาน และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดำเนินการในพื้นที่ โดยมีการสอดแทรกความรู้ในหลักสูตร “พลเมืองคุณภาพ” ในการประชุมหรือการอบรม สัมมนา ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ

๘.๕ กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หรือเรียกชื่ออย่างอื่น โดยนำผลงานที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ๗ หน่วยงาน หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นตัวชี้วัดผลงานด้วย

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระดับจังหวัดชัยภูมิ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามร่วมกันเป็นต้นไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ฝ่ายใดประสงค์ยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียด ในการบังคับใช้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระดับจังหวัดชัยภูมิฉบับนี้สามารถกระทำได้ด้วยความยินยอมของทั้ง ๘ หน่วยงาน เป็นลายลักษณ์อักษร

ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ได้พิจารณابันทึกข้อตกลงว่าด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระดับจังหวัดชัยภูมิ ฉบับนี้ร่วมกันด้วยความเข้าใจและเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและหน่วยงานเครือข่ายให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชาธิปไตยและบูรณาการความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนาประชาชนเป็น “พลเมืองคุณภาพ” โดยหน่วยงานทั้ง ๘ หน่วยงาน จึงได้ลงนามร่วมกัน บันทึกลงนามนี้ ได้จัดทำขึ้นเป็น ๘ ฉบับ และมีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน โดยหน่วยงานทั้ง ๘ หน่วยงาน ได้อ่านและเข้าใจข้อความตลอดโดยละเอียดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ จึงลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกลงนามนี้ และถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงนาม ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

สักขีพยาน

(นายอนันต์ นาคนิยม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ลงชื่อ

(นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส)

ปลัดจังหวัดชัยภูมิ

ลงชื่อ

(นายกาเรียน ยืนยงชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้  
ประจำจังหวัดชัยภูมิ

ลงชื่อ

(นายโตมทอง ดิเรกศิลป์)

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สันทนา ศรีโพธิ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
จังหวัดชัยภูมิ

ลงชื่อ

(นายธีระชัย แสนภูวา)

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

ลงชื่อ

(นายแพทย์วิริยะ บลพิบูลย์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ลงชื่อ

(นางจิตราต์น อากรตน)

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(ตะติยาวัฒน์ สุวรรณศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจำจังหวัดชัยภูมิ